

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN**

Họ và tên: Đinh Quang Ven

Sinh năm: 24/12/1966

Quê quán: xã Ba Bích, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

Thường trú: thôn Huy Ra Long, xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sơn Tây

Ứng cử: Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026

Trong những năm qua, huyện Sơn Tây được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư rất lớn từ hệ thống đường giao thông, hệ thống trường học, bệnh viện và đến nay điện lưới quốc gia đã phủ đến toàn bộ 100% hộ dân để phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt, sản xuất của người dân tại huyện Sơn Tây. Cuộc sống về vật chất, tinh thần của người dân huyện được cải thiện nâng cao rõ rệt so với trước đây. Tuy nhiên tỷ lệ hộ nghèo của huyện hiện nay vẫn còn rất cao (47%), vẫn nằm trong diện huyện nghèo của tỉnh và của cả nước.

Để giải quyết căn bản vấn đề đói nghèo của huyện Sơn Tây, với tư cách là thành viên lãnh đạo của huyện tôi sẽ tham mưu thực hiện tốt những vấn đề sau:

**1.** Diện tích lúa nước trên địa bàn huyện không lớn khoảng 740ha, năng suất thấp (43 tạ/ha). Suốt hàng chục năm nay (kể từ sau khi tách huyện 1994), bà con nông dân vẫn loay hoay với cây lúa nhưng dân vẫn đói, hàng năm nhà nước đều phải cứu trợ gạo (nhất là vào cuối năm, gỏi vụ, thiên tai, hạn hán,...). Do vậy, bà con dân tộc Ka Dong phải lấn chiếm, phá rừng (rừng phòng hộ) để lấy đất canh tác nông nghiệp tạo nên xóa lở, lũ quét,...Do vậy, để chấm dứt tình trạng này, tôi sẽ cương quyết tham mưu cho các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo chuyển đổi toàn bộ diện tích cây lúa nước kèm hiệu quả sang trồng cây nông nghiệp khác, cây dược liệu, cây ăn quả, cây mắc ca,... có giá trị kinh tế cao hơn.

**2.** Tập trung phát triển cây dược liệu, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như sâm bầy lá, cây khô nhung, cây ngũ vị tử, cây sâm đương quy tại các xã Sơn Liên, Sơn Bua, Sơn Long, Sơn Mùa do các xã này có độ cao trên 1000m (so với mặt nước biển).

**3.** Trồng, phát triển cây dược liệu như cây địa liền, cây tam thất tại các xã Sơn Tân, Sơn Tinh, Sơn Lập do phù hợp với độ cao dưới 500m (so với mặt nước biển).

**4.** Vấn đề khó khăn nhất của người dân hiện nay là đầu ra của nông sản, nhất là cây cau. Do vậy, bản thân tôi cùng với các đồng chí lãnh đạo huyện tập trung chỉ đạo sản xuất với những nông sản thế mạnh của địa phương cũng như sản xuất với những

nông sản có doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, vận động tuyên truyền người dân sản xuất bằng phương pháp sạch an toàn (không dùng thuốc bảo vệ thực vật).

5. Để thu hút các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào huyện cũng như nâng cao năng suất lao động, bao tiêu sản phẩm cần tập trung tham mưu, chỉ đạo phát triển các hình thức kinh tế tập thể như tổ, đội sản xuất, Hợp tác xã nông nghiệp (hiện nay, huyện đã có 06 HTX Nông nghiệp) hoạt động có hiệu quả. Dựa vào điều kiện đó, các doanh nghiệp, ngân hàng, các viện nghiên cứu (Viện dược liệu, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Viện cây ăn quả...) mới có cơ sở để đầu tư vào huyện.

6. Đồng thời, để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, bản thân tôi thấy cần:

- Tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của ĐB HĐND vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Phải thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử; dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở; biết lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và nhân dân.

- Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND tỉnh, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.

Một lần nữa xin kính chúc bà con cử tri hạnh phúc, ấm no.

Xin cảm ơn các cấp ủy Đảng, Mặt trận TQVN tỉnh, huyện, xã.

Kính chúc các đồng chí nhiều sức khỏe và hạnh phúc!

Xin chân thành cảm ơn!

**Người viết**

**Đình Quang Ven**